

เขียนโดย โรจนวิวัฒน์ กันวงศ์



วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2020 เวลา 00:00 น.

## รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

วันจันทร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ประธานสภา	เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับมอบบ่อบาดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปริมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ บ้านหนองตะลุงทุก หมู่ที่ ๔ ตามที่นายเสนอ และขอผ่าน ไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ ประธานสภา ที่ประชุม	<p><b>ญัตติอื่นๆ</b></p> <p>ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอญัตติอื่นๆ ตามที่ประธานเห็นสมควร</p> <p>นายระเศ คุ้มกัณฑ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลหลายวันแล้ว ขอให้ อบต.เบิกไพรประสานทางหลวงชนบท ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ</p> <p>นายธนา อุ่นหมื่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอให้นายกฯ แจ้งผู้รับเหมาก่อสร้างท่อ ก๊าซ ให้ให้ความสะดวก และอย่าให้ดินร่วงลงถนนอีก เพราะประชาชนสัญจรไม่สะดวก เนื่องจากเกิดฝนตกในวันหยุดที่ผ่านมาทำให้ถนนลื่น อาจเกิดอันตรายต่อ ประชาชนที่สัญจรได้ และขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายเชิด ยองสาร ซึ่งมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว เนื่องจากขณะนี้มีบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังคาเรือนแล้ว ประชาชนจะได้สัญจร ได้อย่างสะดวก</p> <p>นายอัมรินทร์ ทองกลอย ส.อบต.หมู่ที่ ๕ แจ้งถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านหนอง ศาลเจ้าข่าจัด ประชาชนไม่สะดวกในการสัญจร และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอให้ นายก อบต.เบิกไพรซ่อมแซมถนนด้วย</p>
ประธานสภา นายก อบต.เบิกไพร	<p>ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง</p> <p>เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาที่เคารพ ผม นายธรรมวิทย์ บุตรน้ำเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าว ดังนี้ เรื่องดินร่วงลงถนนผมจะแจ้งผู้รับเหมาให้ดำเนินการแก้ไข ส่วนเรื่องถนนของหมู่ที่ ๖ หากมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว และประชาชนมีความเดือดร้อนจำเป็น ก็ให้แจ้งเข้ามาได้ สำหรับถนนข่าจัดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า จะให้กองช่างดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขต่อไป</p>
ประธานสภา	เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอญัตติอื่น ๆ อีกก็ตั้งขอขอบคุณ ท่านนายกฯ รองนายกฯ สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการ ประชุมเป็นอย่างดี และขอปิดประชุม
ปิดประชุม ๑๒.๑๐ น.	
ผู้จัดรายการการประชุม	 (นายสุรชัย จิงจตุรัส) เลขานุการสภา
ผู้ตรวจรายการการประชุม	 (นายชลอ ผาสุข) ประธานสภา อบต.เบิกไพร